

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว๑๓๐



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วย กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๑ - ๑๑ และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ขับเคลื่อนการสร้างค่านิยมปลอดเหล้า บุหรี่ อบายมุขแก่สังคม โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นแบบอย่าง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม และให้ครูมีสุขภาพที่ดีในการทำหน้าที่ครู และได้ขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ โดยใช้กระบวนการและกิจกรรมเชิงบวก เพื่อให้นักเรียนเกิดลักษณะนิสัยที่มีคุณธรรม มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ทั้งยังส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ในการนี้ได้ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์แนวความคิดจัดงาน “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน” ไปยังโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

๒. ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแนวคิด “สร้างวิถีครู” ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า บุหรี่ และประชาสัมพันธ์เรื่องผลกระทบจากการดื่มสุราต่อโอกาสในการติดโรคโควิด - 19 และภาวะสมองเสียหายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังหน่วยงานการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นแบบอย่าง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม ให้ครูมีสุขภาพดีในการทำหน้าที่ครู และเพื่อให้นักเรียนเกิดลักษณะนิสัยที่มีคุณธรรม มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แนวความคิดจัดงาน “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน” และแนวคิด “สร้างวิถีครู” ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า บุหรี่ ไปยังโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางพัชรินทร์ ชีธรรมรัตน์ โทร ๐๙๒-๖๑๘-๐๓๗๒

เอกสารแนบ

